

สรุปจำนวนโครงการวิจัยในชั้นเรียนที่ได้รับทุน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556

คณะ/หน่วยงาน	จำนวน
คณะครุศาสตร์	1
คณะจิตวิทยา	1
คณะพยาบาลศาสตร์	1
คณะแพทยศาสตร์	4
คณะเภสัชศาสตร์	1
คณะรัฐศาสตร์	1
คณะวิทยาศาสตร์	1
คณะวิศวกรรมศาสตร์	1
คณะสหเวชศาสตร์	1
คณะสัตวแพทยศาสตร์	2
คณะอักษรศาสตร์	1
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร	1
รวม	16 โครงการ
	12 คณะ

รายชื่อโครงการที่ได้รับทุนโครงการวิจัยในชั้นเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2556

ที่	ชื่อโครงการ	ชื่อผู้วิจัย	คณะ/หน่วยงาน
1	การวิเคราะห์บทเพลงคัสดรสำหรับนิสิตรายวิชาเครื่องสีไทย กรณีศึกษาทางเดี่ยวซออุ เพลงสุรินทราหู สามชั้น	ผศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์	คณะครุศาสตร์
2	ผลของการใช้เทคนิคการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเชิงบวกผ่านระบบ Blackboard เพื่อเสริมสร้างการอภิปรายความคิดเชิงวิพากษ์สำหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต	ผศ.ชูพงศ์ ปัญจมะวัต	คณะจิตวิทยา
3	การพัฒนานิสิตพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษาให้มีสมรรถนะด้านการดูแลเด็กแบบประคับประคอง	อ.สุรศักดิ์ ตรีนัย	คณะพยาบาลศาสตร์
4	การเปรียบเทียบผลการเรียนทำหัตถการทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาระหว่างการศึกษาโดยดูอาจารย์สาธิต กับการศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการสอนและฝึกปฏิบัติในอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในชีวิตประจำวัน	อ.พญ.พฐุ ตัญพีไพโรจน์ รศ.นพ.เรืองศักดิ์ เลิศขจรสุข	คณะแพทยศาสตร์
5	การประเมินพลวัตการอภิปรายในห้องเรียนโดยวิธีการถอดเทปบันทึกเสียง	อ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุพงษ์	คณะแพทยศาสตร์
6	ผลของการสอนแบบผู้สอนเป็นศูนย์กลาง (Teacher-centered learning) และการสอนแบบชี้นำตนเอง (Self-directed learning) ในนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3	ศ.ดร.พญ.สุรางค์ นุชประยูร อ.ดร.วิวรพรรณ สรรประเสริฐ พญ.ภิญญาดาภัทร์ อารีรอบ	คณะแพทยศาสตร์
7	การใช้สื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวในการสะท้อนทักษะในการทำการกู้ชีวิต	อ.นพ.ตุลชัย อินทร์มพรรย์ อ.นพ.อนันต์โชติ วิมุทะนันท์	คณะแพทยศาสตร์
8	การประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบการฝึกและการปฏิบัติร่วมกับสื่อออนไลน์ ในการเสริมสร้างทักษะการซักถามและการแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในวิชาสัมมนา	อ.ดร.ศุภกาญจน์ ชำนิ อ.ภญ.ดร.สรกนก วิมลมังคั่ง ผศ.ภญ.ดร.ทักษิณา ชวนอาษา	คณะเภสัชศาสตร์
9	การพัฒนาทักษะการคิดเชิงสังเคราะห์ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์เพื่อบูรณาการและสร้างนวัตกรรมความรู้ของนิสิตรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต เป็นรายบุคคล	ผศ.ดร.ชนิดา จิตตรุทธะ	คณะรัฐศาสตร์

ที่	ชื่อโครงการ	ชื่อผู้วิจัย	คณะ/หน่วยงาน
10	การตรวจสอบความเข้าใจเรื่องการเคลื่อนที่ในแนวเส้นโค้ง	อ.ดร.นฤมล สุวรรณจันทร์ดี ผศ.ดร.บุรินทร์ อัครพิภาพ	คณะวิทยาศาสตร์
11	การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตในวิชาภาคทฤษฎี โดยใช้วิธีสอนแบบการแก้ปัญหาโครงการงานรายสัปดาห์ และการป้องกันกลับการประเมินความสามารถนิสิตแบบเจาะจงรายบุคคล	อ.ดร.จิตโกมุท ส่งศิริ	คณะวิศวกรรมศาสตร์
12	การประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่ถึงประสงค์โดยใช้ Clicker เป็นอุปกรณ์ช่วยกระตุ้น	ผศ.ปิยนารถ เพชรจันทร์	คณะสหเวชศาสตร์
13	การใช้สื่อวิดีโอเพื่อทดแทนการใช้สัตว์จริงในการสอนทางกายวิภาคระบบหายใจของสัตว์ปศุสัตว์	ผศ.สพ.ญ.ภาวนา เชื้อศิริ รศ.น.สพ.ดร.เกรียงยศ สัจจเจริญพงษ์	คณะสัตวแพทยศาสตร์
14	การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเรียนฝึกปฏิบัติชั้นสูตรชากสัตว์ : กรณีศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ผศ.น.สพ.ดร.คมกฤษ เทียนคำ รศ.น.สพ.ดร.นพดล พิหารรัตน์ ผศ.น.สพ.ดร.ธีระยุทธ แก้วอมตะวงศ์	คณะสัตวแพทยศาสตร์
15	การสอนไวยากรณ์ฝรั่งเศสสำหรับผู้เริ่มเรียนโดยใช้โมเดลการสร้างมโนทัศน์แบบ Concept Attainment	อ.ดร.วิโรจน์ โกศลฤทธิชัย	คณะอักษรศาสตร์
16	การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิตรายวิชาการจัดการฟาร์ม 1	อ.น.สพ.ดร.วินัย แก้วละมุล น.สพ.สมทัศน์ อย่างสุข นายขจร นิติวรารักษ์	สำนักวิทยบริการการเกษตร